

ห้องอาหารที่เน้นความเป็นส่วนตัว ที่คางุระซากะ โตเกียว

MAISON DE TSUYUKI

Kagurazaka



คางุระซากะ เป็นย่านที่มีกรรมผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นในอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว แม้ว่าจะตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวก็ตาม ถนนหินในย่านนี้มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี นอกจากนี้ยังเป็นย่านที่ท่านสามารถพบเห็นเกอิชาได้อีกด้วย

ในอดีตราว 70 ปีก่อน ที่คางุระซากะแห่งนี้ มี "เรียวกะ" หรือภัตตาคารชั้นนำที่เหล่านักการเงินและนักการเมืองนิยมมาใช้บริการ ชื่อว่า "TSUYUKI / ทซึยูกิ" สถานที่แห่งนี้เป็นที่ "เรียวกะ" และบ้านของเกอิชา มีหนังสือที่ปรากฏคำกล่าวของทซึยูกิ ที่เคยกล่าวไว้ว่า อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเกอิชาของญี่ปุ่นให้คงอยู่สืบไป

เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2014 "TSUYUKI / ทซึยูกิ" ได้ก้าวข้ามเวลากว่า 70 ปี ถูกเปิดตัวใหม่ในรูปแบบห้องอาหารที่เน้นความเป็นส่วนตัว

มีชื่อว่า "Maison de Tsuyuki / เมซง เดอ ทซึยูกิ" นรมิตบ้านเก่าสไตล์ญี่ปุ่นให้กลายเป็นห้องอาหาร ผ่าเพดานที่งดงาม ห้องอาหารอันหรูหรา และสวนญี่ปุ่นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ส่งผลให้สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ห้องอาหารที่เน้นความเป็นส่วนตัวแห่งนี้ มีแนวคิดคือ "Franco-Japonais" อาหารถูกปรุงโดยเชฟที่มีประสบการณ์จากฝรั่งเศส และเชฟที่เชี่ยวชาญด้านอาหารเอเชีย เชฟสาวสองคนนี้รับหน้าที่รังสรรค์โต๊ะอาหารของ "Maison de Tsuyuki / เมซง เดอ ทซึยูกิ" ให้งดงาม ณ ห้องอาหารนี้ เราจะเน้นอาหารฝรั่งเศสเป็นหลัก โดยอาหารตำรับญี่ปุ่นและเอเชียจะถูกปรับให้มีความเป็นฝรั่งเศสมากขึ้น อาหารที่มีพร้อมทั้งความสวยงามและความแปลกใหม่ ดึงดูดผู้คนมากมาย เหตุผลที่ห้องอาหารของเราไม่เปิดให้บริการทุกวันนั้นเป็นเพราะ เราต้องการอนุรักษ์บ้าน ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้สืบทอดต่อไปอีกหลายร้อยปี เราจะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีที่ชาวญี่ปุ่นรักษาไว้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนมากมายเข้ามาสัมผัสบรรยากาศอันงดงามนี้ด้วยตัวเอง เราเชื่อว่า ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้องอาหารแห่งนี้ จะเป็นความทรงจำที่ติดตรึงใจท่านในการมาเยือนกรุงโตเกียว และจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีผู้ใดเคยสัมผัสมาก่อนอย่างแน่นอน

Maison de Tsuyuki

■ ที่อยู่ / 22 Iwato-cho, Shinjuku, Tokyo

■ ขนาด / 16 ที่นั่ง, ยินรับประทาน 30 ท่าน

■ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตารางการให้บริการและอื่นๆ ได้ที่ chisa@tenace.co.jp